



# Thông cáo Báo chí của Sở Cứu hỏa Garland

1500 State HWY 66, Garland, Texas 75040

Ngày phát hành: 7 Tháng 8 năm 2023

Số phát hành # 2023-08-01

Liên hệ truyền thông:

**James Dugger**

972-781-7121

[jwdugger@garlandtx.gov](mailto:jwdugger@garlandtx.gov)

## Điều tra Nguyên nhân Vụ Hỏa hoạn

Vào khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 7 Tháng 8, Sở Cứu hỏa Garland đã tham gia chữa cháy cho một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Nhà máy Sherwin Williams, tọa lạc tại 701 S. Shiloh Road.

Các đội cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường, phát hiện một đám cháy lớn đang bùng phát kèm theo một số vụ nổ lớn. Đội cứu hỏa đã ngay lập tức sơ tán nhà máy và thực hiện các biện pháp để đảm bảo tất cả nhân viên của nhà máy đều được giải cứu, trong số đó có một nhân viên được điều trị ngay tại hiện trường do bị thương nhẹ.

Tổng cộng đã có 16 đội cứu hỏa của Garland tham gia chữa cháy. Sau gần 2 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.

Sở Cứu hỏa Garland đã nắm được thông tin rằng khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người dân trong khu vực đã ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc.

Khi các nỗ lực dập tắt đám cháy đang được tiến hành, một đội ứng phó với vật liệu nguy hại đã được cử đến và bắt đầu kiểm tra chất lượng không khí sơ bộ tại hiện trường và các khu vực xung quanh. Dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu, việc sơ tán khu vực xung quanh được xác định là không cần thiết.

Chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực và hiện đang tập trung kiểm tra chất lượng không khí và nước mưa chảy tràn trên phạm vi rộng hơn. Để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra, thành phố đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ) và Cục Bảo vệ Môi trường (EPA). Chúng tôi cũng đã yêu cầu Cục Bảo vệ Môi trường (EPA) tiến hành đánh giá giám sát không khí bằng máy bay. Kết quả kiểm tra mà chúng tôi nhận được tiếp tục cho thấy việc sơ tán khu vực xung quanh là không cần thiết.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Do đó, thành phố yêu cầu người dân vui lòng tránh xa khu vực lân cận. Đối với những cư dân sống trong khu vực, xin hãy yên tâm rằng chất lượng không khí và nước mưa đang là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu xác định được các mối nguy hiểm trong quá trình kiểm tra, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho những cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sở Cứu hỏa Garland sẽ phát đi thông báo khi có thông tin mới.